

Số: 78/KH-TBCĐTT-TT

Ba Đình, ngày 22 tháng 3 năm 2016

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn quận Ba Đình

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU ngày 15/01/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội “Về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021”; Hướng dẫn số 06-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Thành ủy về “Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021”; Kế hoạch số 07 KH/TBCĐCTTT-TT ngày 29/02/2016 của Tiểu ban chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 706/KH-SVHTT ngày 15/3/2016 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Tiểu ban chỉ đạo thông tin tuyên truyền bầu cử quận Ba Đình xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên địa bàn quận, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tập trung tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị này là tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân quận Ba Đình năm 2016.

2. Thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền và các phương pháp tuyên truyền phù hợp, linh hoạt về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bầu cử; tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, đảm bảo thực hiện thành công cuộc bầu cử. Chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch chống phá cản trở sự nghiệp đổi mới đất nước của nhân dân ta.

3. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng về công tác bầu cử, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Làm cho mọi công dân nắm vững quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực,

hiệu quả, vận động nhân dân tích cực tham gia để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

4. Công tác tuyên truyền về bầu cử cần được tiến hành song song với lộ trình, bước đi của cuộc bầu cử (trước, trong và sau khi bầu cử), triển khai công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm.

5. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phải đảm bảo đúng quy định, trang trọng, tạo hiệu quả cao với nhiều hình thức, loại hình phong phú, tiết kiệm và tuyệt đối an toàn.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; phân tích, làm rõ bối cảnh, tình hình đất nước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử, như: toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tiếp tục thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011); Đại hội lần thứ XII của Đảng vừa kết thúc, việc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đang được tiến hành; Hiến pháp năm 2013 và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước mới được ban hành; công cuộc đổi mới đạt được nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; những thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đặt ra khi chúng ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

2. Giới thiệu nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, như: Chỉ thị 51-CT/TW ngày 4/1/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 13/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 15/01/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021”; các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia; kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai công tác bầu cử của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan chức năng; các văn bản pháp luật, như: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân....

Tiếp tục khẳng định quan điểm chỉ đạo của Đảng về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở các kỳ bầu cử trước và tại Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI). Đặc biệt làm rõ một số điểm mới trong Chỉ thị 51-CT/TW, đó là: (1) Giới thiệu những người tiêu biểu, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có năng lực, điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. (2) Không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; đã bị các cơ quan có thẩm quyền kết luận không trung thực; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra những vụ, việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết nghiêm trọng. (3) Lãnh đạo bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đặc biệt coi trọng chất lượng đại biểu (4) Giảm hợp lý số đại biểu công tác tại cơ quan hành chính, tăng số

lượng đại biểu chuyên trách; bảo đảm tỷ lệ người ứng cử là phụ nữ, người dân tộc thiểu số theo đúng quy định của Luật Bầu cử (5) Bổ sung tỷ lệ hợp lý đại biểu đại diện các hiệp hội, nghiệp đoàn về các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh (6) Phát huy quyền làm chủ của nhân dân không chỉ trong việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân mà còn trong công tác bầu cử.

3. Tuyên truyền đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước nói chung và Quốc hội, Hội đồng nhân dân nói riêng; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội, của Hội đồng nhân dân các cấp. Thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, của Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện trách nhiệm của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Vai trò, trách nhiệm của Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016 - 2021 Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

4. Giới thiệu những điểm mới trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân lần này, đó là những điều chỉnh, bổ sung cụ thể về bộ máy thực hiện công tác bầu cử từ Trung ương đến địa phương; quy định chặt chẽ hơn về trách nhiệm, quyền hạn và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị phụ trách bầu cử; quy trình đề cử, ứng cử; việc phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội do Trung ương giới thiệu; việc thẩm định hồ sơ người tự ứng cử; việc tuyên truyền vận động bầu cử, giải quyết khiếu nại tố cáo....

5. Giới thiệu nội dung của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; làm rõ những điểm mới được bổ sung cho phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và tình hình mới, như: (1) Quy định quyền quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, quyết định việc bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội trong thời gian giữa nhiệm kỳ, quyết định thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia là thẩm quyền của Quốc hội thay vì Ủy ban Thường vụ Quốc hội như trước đây. Ngày bầu cử Quốc hội phải là ngày chủ nhật và được công bố chậm nhất trước 115 ngày thay vì 105 ngày như trước đây. Việc tăng thêm 10 ngày tạo điều kiện về thời gian để chuẩn bị và tiến hành các trình tự bầu cử được thuận lợi hơn, nhất là bảo đảm các bước trong quy trình hiệp thương được tốt hơn. (2) Quy định số lượng người dân tộc thiểu số được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến trên cơ sở đề nghị của Hội đồng dân tộc của Quốc hội, bảo đảm có ít nhất 18% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số. Số lượng phụ nữ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến trên cơ sở đề nghị của Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, bảo đảm có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội là phụ nữ. (3) Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội thành

lập, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (4) Những người đang bị tạm giam, những người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc cũng sẽ được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các tỉnh nơi người đó đang bị tạm giam, đang được giáo dục, cai nghiện bắt buộc.

6. Tuyên truyền tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương; tiêu chuẩn cán bộ được quy định trong Chiến lược công tác cán bộ của Đảng. Khi tuyên truyền về quá trình chuẩn bị và tiến hành bầu cử, phải quán triệt thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng về bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương, gắn kết quả nhân sự đại hội đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

7. Tuyên truyền quyền bầu cử và ứng cử của công dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử; các hoạt động trong quá trình tiếp xúc cử tri; các quy định về trình tự, thể thức bầu cử...

8. Tuyên truyền công tác chuẩn bị bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, điều kiện vật chất, kỹ thuật, tài chính bảo đảm thành công cho cuộc bầu cử; các phương án chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai diễn ra trong thời gian tiến hành bầu cử. Kết quả giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân, ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, những âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ nội bộ ta của các thế lực thù địch.

9. Phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp về công tác bầu cử; quá trình diễn ra và kết quả bầu cử ở địa phương, ở nơi đặt Tổ bầu cử.

10. Tuyên truyền về sự tham gia tích cực, chủ động của nhân dân đối với cuộc bầu cử; kết quả phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử, biểu dương kịp thời những đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là bầu cử ở nơi còn nhiều khó khăn.

11. Phản ánh không khí dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật, các hoạt động tự giác của cử tri và nhân dân tham gia bầu cử và sự quan tâm, dư luận tích cực của thế giới đối với sự kiện này của đất nước, thủ đô. Tuyên truyền về kết quả cuộc bầu cử.

Công tác tuyên truyền cần tập trung vào các tầng lớp nhân dân; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ trong các lực lượng vũ trang nhân dân; tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị; bắt đầu từ Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 cho đến sau khi kết thúc bầu cử một tháng;

12. Các tài liệu phục vụ tuyên truyền: Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của trung ương, thành phố và quận.

III. HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM

1. Hoạt động thông tin, tuyên truyền

- Tổ chức hội nghị chuyên đề về bầu cử, hội nghị lồng ghép với tổ dân phố, các đoàn thể nhằm tuyên truyền sâu rộng, hướng dẫn nhân dân...

- Trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn quận Ba Đình, đặc biệt là trên các tuyến đường, phố chính của quận và các phường với nhiều hình thức khẩu hiệu, băng zôn dọc, panô, các biểu ngữ, cờ các loại...

- Treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, các khẩu hiệu, phướn lớn, tranh cổ động, cụm panô tranh cổ động... tại các trụ sở cơ quan, các đơn vị, trường học, tổ dân phố, nhà văn hóa và các hộ dân.

- Trang trí, tuyên truyền trực quan tại các cụm pano cố định của quận, treo banner trên các tuyến phố chính thuộc quận, chia làm 3 đợt: Trước, trong và sau cuộc bầu cử theo tiến độ bầu cử.

- Tổ chức tuyên truyền lưu động bằng ô tô trang trí pano khẩu hiệu, cờ, loa đài và đoàn xe hồng kỳ trên địa bàn quận.

2. Hoạt động thông tin, tuyên truyền trên hệ thống thông tin

- Mở trang chuyên mục, thường xuyên cập nhật thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp, đưa tin về các hoạt động trước, trong và sau khi có kết quả tuyên truyền về thành công của cuộc bầu cử trên Cổng thông tin điện tử quận.

- Biên soạn, phát hành Đặc san chào mừng cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

- Hệ thống đài truyền thanh 14 phường tuyên truyền theo hướng dẫn của Ủy ban bầu cử các cấp và Phòng Văn hóa và Thông tin; thường xuyên biên tập, viết tin bài cập nhật thông tin về cuộc bầu cử để phát thanh tuyên truyền.

3. Hoạt động văn hóa, văn nghệ

- Tham gia phối hợp với các sở ngành thành phố tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

- Tổ chức các Hội thi tuyên truyền, liên hoan văn nghệ quần chúng trên địa bàn quận, tại các phường, các trường học, cơ quan, đơn vị tạo không khí phấn khởi trong ngày hội lớn của đất nước và chào mừng thành công của cuộc bầu cử.

- Tổ chức trưng bày giới thiệu sách, ấn phẩm tuyên truyền cuộc bầu cử tại thư viện của quận.

4. Hoạt động thể dục thể thao quần chúng

Tổ chức các hoạt động giao lưu, thi đấu TDTT giữa các cụm văn hoá - thể thao trên địa bàn thu hút đông đảo nhân dân tham gia, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trên địa bàn quận chào mừng cuộc bầu cử.

IV. THỜI GIAN, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Thời gian bầu cử: ngày 22/5/2016.

2. Hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan thực hiện theo 3 mốc thời gian trước, trong và sau cuộc bầu cử, quá trình tổ chức thực hiện phải đảm bảo chất lượng, mỹ thuật, theo hướng dẫn để đạt hiệu ứng tuyên truyền cao.

a) Đợt 1: từ nay đến ngày 15/4/2016

- Triển khai kế hoạch thông tin, tuyên truyền bầu cử.
 - Tuyên truyền các hoạt động của Ủy ban bầu cử các cấp; quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.
 - Triển khai nội dung Đặc san quận Ba Đình chào mừng cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2016 - 2021), kỷ niệm 55 năm thành lập quận Ba Đình.
 - Biên soạn, phát hành các tài liệu tuyên truyền phục vụ công tác bầu cử.
 - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên hệ thống thông tin thuộc quận.
 - Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai công tác tuyên truyền trên địa bàn.
- b) Đợt 2: từ ngày 16/4/2016 đến ngày 22/5/2016
- Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử.
 - Tuyên truyền các hoạt động của Ủy ban bầu cử các cấp.
 - Tuyên truyền giới thiệu tiểu sử các ứng cử viên; nội dung tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên.
 - Thông tin kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về danh sách cử tri, ứng cử viên...
 - Tuyên truyền đợt cao điểm trong thời gian 15 ngày trước bầu cử. Công tác cổ động trực quan đảm bảo nội dung theo quy định, chất lượng mỹ quan, hoàn thành trước ngày 8/5/2016. Tập trung tuyên truyền, cổ động trong ngày 22/5/2016 (không khí bầu cử, diễn biến, tiến độ bầu cử trên địa bàn quận).
 - Tổ chức đoàn kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử tại các đơn vị.
- c) Đợt 3: từ ngày 23/5/2016 đến ngày 15/6/2016
- Tập trung thông tin, tuyên truyền về kết quả bầu cử.
 - Tuyên truyền về thành công của cuộc bầu cử, sự ủng hộ, tham gia của nhân dân; kết quả các phong trào thi đua chào mừng cuộc bầu cử... Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử.
3. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT tập trung cao điểm vào các ngày 23, 24/5/2016 chào mừng thành công cuộc bầu cử.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn quận.
- Chủ trì, tham mưu phân công các thành viên Tiểu Ban chỉ đạo thông tin tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và hội đồng nhân dân các cấp quận Ba Đình kiểm tra công tác trang trí, tuyên truyền phục vụ bầu cử.
- Biên soạn bài phát thanh tuyên truyền gửi Đài truyền thanh 14 phường.
- Biên tập các tin, bài ảnh đưa tin về cuộc bầu cử trên Cổng thông tin điện tử quận Ba Đình.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan biên soạn, phát hành Đặc san chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; Bản tin bầu cử.

- Tổng hợp các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động chào mừng cuộc bầu cử trên địa bàn quận.

2. Phòng Nội vụ

- Hướng dẫn, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ công tác bầu cử. Phối hợp, kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, UBND 14 phường thực hiện công tác bầu cử theo quy định.

- Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin trong công tác tuyên truyền bầu cử.

3. Phòng Tư pháp

- Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Nội vụ và UBND 14 phường hướng dẫn tuyên truyền, giải thích về các quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tới các tổ chức, cơ quan đơn vị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

- Tham mưu cho Hội đồng tuyên truyền phổ biến pháp luật quận thực hiện tuyên truyền về bầu cử; Tham dự Hội thi tuyên truyền viên giỏi về bầu cử...

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Bố trí nguồn kinh phí cho các đơn vị tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao theo kế hoạch; hướng dẫn các đơn vị sử dụng kinh phí và thanh quyết toán đúng quy định.

5. Đề nghị Ban Tuyên giáo Quận ủy

Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị về nội dung tuyên truyền; phối hợp đôn đốc, kiểm tra công tác tuyên truyền trên địa bàn.

Phối hợp biên soạn tài liệu phục vụ thông tin tuyên truyền bầu cử.

Tăng cường, nắm bắt định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền trong hệ thống báo cáo viên cấp quận.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đến toàn thể đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức như: hội thi, hội diễn, giao lưu, tọa đàm...

- Tham gia vận động các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn trang trí, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng zôn, khẩu hiệu, cờ phướn; giữ gìn vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp...

7. Ban chỉ huy Quân sự quận và Công an quận

Tổ chức tuyên truyền trong lực lượng vũ trang; phối hợp giữ gìn, đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn quận. Chủ động xây dựng kế hoạch đấu tranh với các quan điểm sai trái, ngăn chặn và xử lý các hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử.

8. Trung tâm Văn hóa

- Thực hiện trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan trên các tuyến phố chính thuộc quận, trụ sở Quận ủy - HĐND - UBND quận.

- Tổ chức trưng bày, giới thiệu sách tại Thư viện quận.

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức các chương trình văn nghệ chào mừng cuộc bầu cử.

9. Trung tâm Thể dục thể thao, Trường Thể thao thiếu niên 10/10

- Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao tại các cụm văn hóa - thể thao trên địa bàn quận.

- Tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao như: quần vợt, bóng bàn, bóng đá... chào mừng bầu cử.

10. UBND 14 phường

- Tham mưu Đảng ủy phường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2016 - 2021) trên địa bàn phường.

- Chỉ đạo Đài truyền thanh phường phát thanh bài tuyên truyền do quận cung cấp; chủ động xây dựng chuyên mục phát thanh tuyên truyền về bầu cử.

- Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác trang trí, tuyên truyền trực quan trên địa bàn.

- Thực hiện công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử theo hướng dẫn của Ủy ban bầu cử, Tiểu Ban chỉ đạo thông tin tuyên truyền về bầu cử quận Ba Đình, các cơ quan chuyên môn thuộc quận.

- Tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, các hộ dân trên địa bàn treo cờ trang trí, tuyên truyền trực quan, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 04/CT-UB của UBND thành phố về việc tổng vệ sinh môi trường.

- Tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ tạo không khí vui tươi, phấn khởi thu hút đông đảo nhân dân tham gia chào mừng cuộc bầu cử.

- Trang trí đẹp trạm thông tin, có tranh ảnh, áp phích, tin bài phong phú, có báo dán hàng ngày cho nhân dân đến đọc và xem.

Căn cứ vào kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền của Tiểu ban chỉ đạo thông tin tuyên truyền bầu cử quận Ba Đình, đề nghị các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền cụ thể của đơn vị mình; Tổ chức thực hiện các nội dung theo kế hoạch được phân công, kịp thời báo cáo Tiểu ban chỉ đạo thông tin tuyên truyền bầu cử quận Ba Đình vào ngày 15 hàng tháng (qua Ban Tuyên giáo Quận ủy và Phòng Văn hóa và Thông tin quận); Đăng ký các hoạt động của đơn vị (qua phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp).

Nơi nhận:

- UBND thành phố Hà Nội;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Sở VH&TT; Sở TT&TT;
- TT. Quận ủy- TT.HĐND quận;
- Ủy ban bầu cử quận;
- Đ/c Chủ tịch UBND quận;
- Ban Tuyên giáo Quận ủy;
- UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân;
- Các đơn vị liên quan;
- UBND 14 phường;
- Lưu: VT, VH TT



TRƯỞNG TIỂU BAN TTPT

PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN

Nguyễn Quang Trung